

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

(Tiếp theo trang 1)

luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý... Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình đồng thời tham gia một số ý kiến, tập trung thảo luận kỹ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra, các đại biểu đề xuất: Tỉnh cần chú trọng, có biện pháp và cơ chế riêng để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với yêu cầu cao hơn, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, chú trọng xây dựng nông thôn kiểu mẫu; thực hiện các biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn; chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; cải tạo và nâng cấp các tuyến đường huyện đã xuống cấp nghiêm trọng, chú trọng xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng công trình xây dựng đã hoàn thành; thực hiện tốt kế hoạch tinh giản biên chế, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện; chú trọng giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm 2017 là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Kết quả này sẽ tạo đà cho tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của những hạn chế. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp để ra trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát lại tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình để bổ khuyết những vấn đề còn hạn chế, nội dung chưa đạt được, đề ra giải pháp khắc phục thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện thật tốt để sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018, bảo đảm kỹ cương mùa vụ, quy trình và phương thức sản xuất đã đề ra. Tích cực thực hiện tích tụ đất đai thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong quá trình sản xuất, gắn kết sản xuất

với tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Tập trung rà soát các quy hoạch chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và định hướng chỉ đạo sản xuất theo quy hoạch. Phát triển chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị gắn với nhu cầu của thị trường bảo đảm hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bảo đảm đồng bộ theo tiêu chí mới. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo đảm các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững danh hiệu đạt được, những xã chưa đạt chuẩn sẽ có cơ chế hỗ trợ đặc thù để có thể sớm về đích, phấn đấu năm 2018 có ít nhất 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo phương châm "4 tại chỗ". Tập trung chỉ đạo có giải pháp cơ cấu lại ngành Công Thương theo các đề án đã được phê duyệt, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạo ra giá trị gia tăng, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách. Chủ trọng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để các dự án trọng điểm sớm được triển khai thực hiện. Tiếp tục khuyến khích thu hút các dự án đầu tư vào khu vực nông thôn ít gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình và quy hoạch phân khu các khu công nghiệp tạo tiền đề để thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Về quản lý tài nguyên, môi trường cần hoàn thiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản

lý chặt chẽ việc khai thác cát và tài nguyên nước. Về đầu tư xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách, chủ trương của tỉnh là nhất quán khai thác hiệu quả nguồn vốn ngân sách đã phân bổ, nguồn hỗ trợ của cấp trên, tập trung cao cho trả nợ những công trình có khối lượng hoàn thành. Rà soát các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đàm phán với các nhà đầu tư triển khai thực hiện đối với một số dự án nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, tiếp tục điều hành tài chính - ngân sách linh hoạt ở các cấp. Chú trọng phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung thật cao thực hiện đề án "Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng". Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình xảy ra ở một số tỉnh về an ninh trật tự thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giác ngộ dưới nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng tình hình, nâng cao nhận thức, thấy rõ âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, không để bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất an ninh trật tự. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc để giải quyết;

làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì kỷ cương, nề nếp. Nhiệm vụ số một vẫn là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị đã đề ra. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình trình tại hội nghị, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các ngành, địa phương hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình trình cấp có thẩm quyền. Đối với đề án "Công tác công an góp phần đảm bảo an ninh, trật tự quá trình triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị lực lượng công an chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình ở các địa phương thuộc vùng quy hoạch khu kinh tế để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bám sát các chủ trương, kế hoạch phát triển khu kinh tế tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đề án. Ngành Công an phối hợp với lực lượng chức năng, quân sự, biên phòng xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; giúp ban chỉ đạo, ban quản lý, chính quyền các địa phương xác định nhân thân các nhà đầu tư, tinh chính xác của các hồ sơ xin đầu tư vào khu kinh tế, có biện pháp quản lý lao động nước ngoài, thành lập các đơn công an tại các khu công nghiệp bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Về kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị thành phố Thái Bình khẩn trương triển khai quy hoạch chung, hoàn thiện, phê duyệt kế hoạch, công khai quy hoạch chung, tổ chức cắm mốc theo quy hoạch chung, triển khai quy hoạch chi tiết các phân khu trọng điểm. Làm thật tốt việc điều chỉnh các quy hoạch hiện có tại các xã, phường. Điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển nhà ở, tiến hành bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách của thành phố, của tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ, hợp tác để triển khai thực hiện. Thành ủy, UBND thành phố phải chủ động phối hợp với ngành chức năng triển khai thực hiện kế hoạch; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư tạo sự phát triển đột phá cho thành phố.

**HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

giải quyết những khó khăn về thủ tục hành chính trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, trong đào tạo, tiếp cận đất đai, nguồn vốn tín dụng và các nguồn lực cũng như hỗ trợ của Nhà nước...

6 tháng cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai các văn bản pháp lý của Hiệp hội tới các tổ chức trực thuộc và các hội viên để tổ chức thực hiện; tích cực tham gia xây dựng các dự thảo luật, pháp lệnh, thông tư, các cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp; triển khai thường xuyên công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký với các ngành, đơn vị liên quan...

**ĐỒNG HƯNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Đồng Hưng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại xã Phú Châu.

**CHUBB LIFE VIỆT NAM**

**Khai trương phòng kinh doanh tại Thái Bình**

Sáng ngày 20/6, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) tổ chức khai trương văn phòng kinh doanh tại Thái Bình.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thành lập năm 2005, là đơn vị thuộc Tập đoàn Chubb, tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hoạt động tại 54 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn cầu, Tập đoàn Chubb cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa dạng.

Với việc khai trương văn phòng kinh doanh tại Thái Bình, hiện tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam đang sở hữu 80 văn phòng kinh doanh trên cả nước, phục vụ gần 400.000 khách hàng thông qua đội ngũ hơn 30.000 quản lý và đại diện kinh doanh. Công ty mong muốn mang đến cho người dân Thái Bình những giải pháp tài chính uy tín và chất lượng.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**Kỷ luật hai nhân viên y tế phát tán tin nhắn có nội dung nhạ cảm, gây hoang mang dư luận**

Ngày 19/6, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác đối với nhân viên của đơn vị là Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1986, điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1983, điều dưỡng viên Khoa Lão, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình vì phát tán tin nhắn qua mạng facebook có nội dung nhạ cảm, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, trong hai ngày 6 - 7/6, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Hồng cùng có hành vi gửi tin nhắn messenger cho một số người trong danh sách bạn bè trên facebook, nội dung kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình phản đối việc thông qua dự thảo luật đặc khu.

Việc phát tán tin nhắn có nội dung nhạ cảm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương là vi phạm các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của đơn vị. Trước khi bị tạm đình chỉ công tác, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Hồng cũng thừa nhận đã trực tiếp gửi tin nhắn có nội dung trên cho bạn bè trên facebook, việc gửi tin nhắn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của bản thân, a dua theo bạn bè trên mạng xã hội, ngoài ra không có mục đích nào khác. Đồng thời đã kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, thừa nhận việc làm của mình là sai trái, tự nguyện xóa những tin nhắn đã gửi đi. Đồng thời tự giác khắc phục bằng việc gửi tin nhắn qua messenger cho bạn bè trên facebook với nội dung đính chính lại những thông tin liên quan đến việc kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình phản đối việc thông qua dự thảo luật đặc khu và kêu gọi bạn bè không nên chia sẻ những tin nhắn có nội dung kích động biểu tình và hứa từ nay sẽ sử dụng mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân việc này, Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Kịp thời nắm bắt ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức để có biện pháp xử lý phù hợp, chủ động ổn định tình hình tư tưởng ngay từ cơ sở.

**HA DUNG**

**Tự gây tai nạn, xe container lao xuống ruộng lúa**

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư, vụ việc xảy ra vào hồi 1 giờ 40 phút ngày 19/6 tại km91+300 trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Minh Quang (Vũ Thư).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe ô tô biển kiểm soát 15C-273.27 kéo theo sơ mi rơ mooc 15R-082.35 do lái xe Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1990, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển đi chuyển theo hướng từ cầu Hòa Bình về cầu gang S1 đã tự gây tai nạn, lao xuống ruộng lúa bên phải theo chiều đi. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, xe ô tô kéo theo sơ mi rơ mooc bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Vũ Thư đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và cứu hộ phương tiện.

**PHẠM HƯNG**



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh).

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

**THÀNH PHỐ Đường thành sân phơi**

Thời điểm này, nông dân thành phố Thái Bình đang bước vào thu hoạch vụ xuân năm 2018. Tình trạng sử dụng lòng, lề đường để phơi thóc của các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên nhiều tuyến đường cứ một đoạn ngắn lại bắt gặp hình ảnh người dân vô tư mang thóc ra phơi.

Để không tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm sân phơi, ngoài tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, chính quyền các phường, xã cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Ảnh chụp ngày 20/6/2018.

**MINH NGUYỆT**



Người dân biến đường vành đai phía Nam thành sân phơi thóc.



Phơi thóc trên đường Nguyễn Văn Năng.



Thói quen phơi thóc trên mặt đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.